



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
6 พฤศจิกายน 2562



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สารเคมีอันตรายทางการเกษตร</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน เดลินิวส์ แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว นายมนัส พุทธิรัตน์ ประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หากมติแบนสารเคมี 3 ชนิด มีผลบังคับใช้ กระทรวงสาธารณสุขต้องรับผิดชอบยืนยันผลวิจัยการตกค้างของสารเคมีดังกล่าว หากไม่พบสารตกค้างควรคืนสิทธิในการใช้และการครอบครองให้กับเกษตรกร และต้องห้ามประเทศที่ใช้สารดังกล่าวนำเข้าสินค้าเข้าไทย และหลังการบังคับใช้ กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจะเสนอศาลปกครองให้พิจารณาอีกครั้ง</p> <p>-น.ส.มณัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ กล่าวถึงกรณีรมว.เกษตรฯ แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรและหาสารทดแทนพาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเซต ให้ได้ข้อสรุปในเดือนนี้ ว่า ยังไม่เห็นหนังสือการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ รวมทั้งไม่ได้เป็นคณะกรรมการและไม่ทราบว่าผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแบน 3 สารหรือไม่ และคณะกรรมการชุดนี้จะมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างไร เพราะกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เตรียมมาตรการไว้หมดแล้ว</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี กล่าวว่า เมื่อมีการแบนสารเคมีแล้ว ก.เกษตรฯ ควรมีทางเลือกอื่นที่ไม่ใช่การใช้สารเคมี และถ้าเป็นไปได้ควรสนับสนุนให้ปรับเปลี่ยนไปสู่วิธีการอื่นทดแทน เพราะกลูโฟซิเนตมีพิษเฉียบพลันกว่าไกลโฟเซต 2.5 เท่า และมีพิษเรื้อรังส่งผลต่อระบบสืบพันธุ์ โดยสหภาพยุโรป 17 ประเทศไม่อนุญาตให้ใช้แล้ว และมีแนวโน้มว่าประเทศยุโรปอีก 11 ประเทศจะเลิกใช้ทั้งหมดในเร็ว ๆ นี้ เช่นเดียวกับไกลโฟเซต ที่รัฐบาลฝรั่งเศสและเยอรมนีประกาศว่าจะแบนโดยเร็วที่สุด และคาดการณ์ว่าประเทศในยุโรปที่เหลือทั้งหมดจะยกเลิกประมาณปี 2565 สร.และคกก.วัตถุอันตรายควรตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อพิจารณาการแบนและจำกัดการใช้กลูโฟซิเนตและสารพิษร้ายแรงอื่นๆ อีกอย่างน้อย 150 ชนิดโดยเร็ว</p>	-
<p><b>โรคเนื้องอก</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวถึงเชื้อแบคทีเรียกินเนื้อคน ว่า สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเป็นอีกสาเหตุสำคัญ โดยเฉพาะเกษตรกรและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ปนเปื้อน เนื่องจากมีข้อมูลผลกระทบด้านสุขภาพว่า พาราควอตเป็นตัวโน้มนำให้ผิวหนังเสียหาย หากผิวหนังมีบาดแผลอยู่แล้วยิ่งทำให้เกิดอาการอักเสบ เชื้อโรคเข้าไปได้ง่ายขึ้น และหากรุนแรงอาจต้องตัดเนื้อบางส่วนนั้นทิ้ง ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา ตั้งแต่ปี 2558-2561 พบผู้ป่วยรวม 68,668 ราย ที่สำคัญจะพบในพื้นที่ซ้ำๆ ช่วงเดือน พ.ค.-ก.ค. ซึ่งเป็นช่วงที่มีการพ่นสารเคมีเป็นประจำทุกปี ดังนั้น จึงมักพบในเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่</p>	-
<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน</p> <p>-เสนอข่าว นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ รก.เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำหลักสูตรกัญชาพาเรียนวิทยาศาสตร์ ว่า อยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตร คาดว่าใช้ได้ทันปีการศึกษา 2563 โดยสอนเป็นวิชาเลือกในระดับมัธยมศึกษา และเป็นวิชาในการศึกษาภาคประชาชน ส่วนการสอนระดับประกาศนียบัตรในปีการศึกษา 2563 อาจทำไม่ทัน ซึ่งหลักสูตรกัญชาเพื่อการเรียนรู้ กศน.ร่วมมือกับ อภัยภูเบศร และสธ. คิดเนื้อหาวิชาและองค์ความรู้ต่างๆ โดยได้เพิ่มความรู้เรื่องกัญชาด้วย</p>	-
<p><b>ระบบบำบัดน้ำเสียในรพ.</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ข่าวสด เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กรมฯ มีนโยบายให้กองวิศวกรรม การแพทย์ศึกษาเรื่องการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในรพ. ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินความพร้อมใช้ของระบบบำบัดน้ำเสียในรพ. ศึกษาปัญหาและจัดทำแนวทางการแก้ไขและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>นายสมชาย อินทร์นิยม รก.ผอ.กองวิศวกรรมทางการแพทย์ กล่าวว่า ในการลงพื้นที่รพ.เป้าหมายทั่วประเทศที่พบปัญหา 24 แห่ง ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ 1.โครงสร้างหน่วยบำบัดน้ำเสียและระบบท่อรวบรวมน้ำเสียชำรุด ขาดการดูแลบำรุงรักษา 2.เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียขาดความรู้ ทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานไม่ได้ประสิทธิภาพ คุณภาพน้ำทิ้งไม่ผ่านมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด จึงถ่ายทอดความรู้ แนะนำขั้นตอน วิธีการที่ถูกต้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน</p>	-
<p><b>บริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยโพสต์</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-เสนอข่าว ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย แลกข่าวโครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล ประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย และนายกลินท์ สารสิน ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย นพ.วิศิษฐ์ ฐิตวัฒน์ ผอ.ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ศิลปินดาราร่วมมรดงศ์บริจาคอวัยวะในแคมเปญ "JUST SAY YES" ณ WELCOME HALL ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ</p>	
<p><b>โครงการทำหมันยุง</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</b>          -เสนอข่าว รศ.ดร.ปัทมาภรณ์ กฤตยพงษ์ หัวหน้าโครงการทำหมันยุง ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศพาหะและโรคที่นำโดยพาหะ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล กล่าวว่า โครงการทำหมันยุงได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนจาก ม.มหิดล ก.สาธารณสุขและองค์การอนามัยโลกแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอหนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนของกทม. หากกทม.ให้การรับรองจะเริ่มทำหมันยุงในช่วงต้นปี 2563 ในพื้นที่กทม.ประมาณ 20 จุด ใช้เวลา 12-24 สัปดาห์ จะเห็นการลดลงของยุงลาย</p>	-
<p><b>โครงการรับยาใกล้บ้าน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์</b>          -เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า ภายหลัง สธ. ร่วมกับ สปสช. เดินหน้าโครงการให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้าน เริ่ม 1 ต.ค. 2562 รพ.วชิระภูเก็ตได้ดำเนินการผ่านมาแล้ว 1 เดือน มีร้านยาใน จ.ภูเก็ต เข้าร่วมโครงการ 33 ร้าน ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ความดันโลหิตสูง ต่อมลูกหมากโต และลมชัก ได้รับความพึงพอใจมากถึง ร้อยละ 90.4</p>	-
<p><b>ฝุ่น PM2.5</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า</b>          -เสนอข่าว สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 พบค่าฝุ่นเกินมาตรฐานเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ใน 10 เขต ได้แก่ วังทองหลาง ปทุมวัน สาทร บางคอแหลม คลองสาน ภาษีเจริญ บางซื่อ หลักสี่ บางเขน และบางพลัด ให้ประชาชนทั่วไปในบริเวณดังกล่าวเฝ้าระวังสุขภาพ  <b>สื่อที่นำเสนอ : ประชาชาติธุรกิจ</b>          -เสนอบทความ ปัญหาหมอกควันใน 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน และตาก วิกฤตหนักขึ้นทุกปี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประชุมมอบนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือปี 2563 ได้แก่ ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก.มหาดไทย ก.กลาโหม ก.คมนาคม และก.เกษตรและสหกรณ์</p>	-
<p><b>ผลตรวจน้ำวัดหนองเข้ จ.อุทัยธานี</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ ข่าวสด เดลินิวส์</b>          -เสนอข่าว จนท.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยกรณีเจ้าอาวาสวัดหนองเข้ ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี อ้างว่ามีผู้ลอบใส่ยาฆ่าหญ้าในถังน้ำของวัด ทำให้พระและชาวบ้านมีอาการผื่นคัน เป็นแผลพุพอง ผลการตรวจพิสูจน์น้ำ ไม่พบสารเคมีกำจัดวัชพืช ชนิด Paraquat, Alachlor, Atrazine, Glyphosate ตรวจไม่พบสารเคมีกำจัดหนู ชนิด Warfarin, Coumarin และไม่พบสารเคมีกำจัดแมลงกลุ่ม Organophosphates, Organochlorines, Carbamates, Pyrethroids</p>	-
<p><b>ภาษีความหวาน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์จดหมายถึงเดลินิวส์</b>          -เสนอประเด็นการเก็บภาษีความหวานของเครื่องดื่ม ว่า ถ้าจะเก็บภาษีความหวานจากขนมหวานจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคมากกว่าภาษีความหวานของเครื่องดื่ม ดังนั้น ผู้รับผิดชอบประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน เนื่องจากชาวบ้านเชื่อว่าขนมหวานไม่น่าจะอันตรายต่อสุขภาพ ไม่มีความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวาน</p>	-
<p><b>รมช.สธ.โพสต์ให้กำลังใจ เอ็น กัลยกร</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ : เว็บบ์ kapook</b>          -เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊ก ระบุว่า ไม่ควรมีใครถูกทำร้ายจิตใจด้วยคำพูดที่เกี่ยวกับความบกพร่องของร่างกาย เพราะสร้างความอับอาย และการสูญเสียความมั่นใจเป็นเหตุของภาวะซึมเศร้า พร้อมทั้งให้กำลังใจ เอ็น กัลยกร ที่เล่าเรื่องปัญหาสุขภาพจิตของตัวเองเพื่อสร้างความตระหนักในสังคมและการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง</p>	-